



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 124/2542

วันที่ 27

ตุลาคม 2542

เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (10 สิงหาคม 2542)

นายสฤติย์ ลิมพวงศ์พันธุ์ โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง ความคืบหน้าของการดำเนินการมาตรการเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 โดยมีผลสรุป ดังนี้

1. การจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (Equity Fund) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2542 จะมีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding - MOU) ระหว่างกระทรวงการคลังกับบริษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation - IFC) โดยจะมีการ ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขนาดของกองทุน ผู้ร่วมลงทุนฝ่ายต่างประเทศและฝ่ายไทย บริษัทบริหารกองทุน โครงสร้างและบทบาทความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. กองทุนรวมเพื่อร่วมลงทุนในวิสาหกิจขนาดย่อม โดยขณะนี้คณะทำงานเพื่อพิจารณาและร่างสัญญาว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมกำลังพิจารณาคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อมาบริหารกองทุนฯ ทั้งนี้ได้มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 7 แห่งยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นผู้จัดการกองทุนฯ

3. การปรับระบบและเพิ่มศักยภาพการประกันสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ การค้าประกันสินเชื่อ เพื่อขยายสินทรัพย์ถาวรของกิจการที่อยู่ในข่ายให้บริการของ บสย. จาก 50 ล้านเป็น 100 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้ขยายวงเงินค้าประกันจากรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท รวมถึงขยายกรอบค้าประกันจากที่ให้บริการค้าประกันเฉพาะสถาบันการเงินที่เป็นผู้ถือหุ้นใน บสย. เป็นให้แก่สถาบันการเงินอื่น ที่มีผู้ใช้ถือหุ้นด้วย

อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทฯ กำลังสรรหาที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) เพื่อดำเนินการตรวจสอบและประเมิน (Due diligence) และปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการ จากรัฐบาลญี่ปุ่นในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. การปรับโครงสร้างและเพิ่มศักยภาพของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) เพิ่มทุน 2,500 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ 25 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่กระทรวงการคลังและขายให้ผู้ถือหุ้นในสัดส่วนเดิม) นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีการทำ due diligence โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อคัดเลือก บริษัทเอกชนมาดำเนินงาน

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงได้มีการปรับปรุง

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมมากขึ้น โดยการขยายทรัพย์สินถาวรของกิจการที่มีอยู่ในข่ายให้บริการของ บอย. จาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท พร้อมทั้งขยายวงเงินให้กู้ยืมสูงสุดจาก 25 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท และขยายขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุม SME ทั้งภาคการผลิต การบริหาร และการค้าปลีก/ส่ง

5. การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ได้มีการเปิดบริการให้คำปรึกษา ณ ศูนย์กรุงเทพฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 ในขณะที่ศูนย์ภูมิภาคจะเริ่มเปิดบริการได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 โดยสถานที่ทำการของศูนย์กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่บ้านมนังคศิลา

สำหรับศูนย์ภูมิภาค 9 แห่งที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 ได้แก่ ปทุมธานี นครปฐม นครนายก ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น มหาสารคาม และสงขลา นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้จัดสรรเงินอุดหนุนงวดแรก จำนวน 29,422,600 บาท เพื่อให้ทางศูนย์ดำเนินงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังได้มีการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์ใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กรุงเทพฯ และผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคบางแห่งแล้ว รวมถึงได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย) และจากสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในการฝึกอบรมพนักงานด้วย

โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่า สำหรับศูนย์ให้คำปรึกษา ดังกล่าวนอกจากจะให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนแล้ว ยังให้คำปรึกษากับบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปอีกด้วย

Posted 27 Oct 1999